



ประกาศกรมสุภาพจิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์

ตามที่กรมสุภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศกรมสุภาพจิต
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุภาพจิตจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึงวิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ (สัมภาษณ์)

จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ ราย ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินบุคคลฯ (สัมภาษณ์)

ตามรายละเอียดแนบท้าย

๓. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่ อ.ก.พ. กรมสุภาพจิต กำหนด
- การสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที
และหากไม่มา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล
เพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นดังกล่าว โดยกรมสุภาพจิตจะประกาศ
ผลการคัดเลือกให้ทราบในภายหลังทาง www.hr.dmh.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธิตี แสงธรรม)

รองอธิบดีกรมสุภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุภาพจิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์
(แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ลำดับ	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์	วัน เวลา และสถานที่
๑	นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๒๔ กรมสุขภาพจิต (ปฏิบัติราชการที่สำนักวิชาการ สุขภาพจิต)	นางสาวประภาศรี ปัญญาวิรัชชัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา) สำนักความรู้สุขภาพจิต	วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมสุขภาพจิต